



## KẾ HOẠCH

### Thực hiện “Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Trong thời gian vừa qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện; công tác PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng phát triển sâu rộng, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; công tác CNCH được tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Kế hoạch thực hiện “Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với những nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (Ngày 04 tháng 10); Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC.

Tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, phấn đấu không để xảy ra các vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ đề ra; xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thực hiện và phối hợp thực hiện; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

#### II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bắt đầu từ ngày 28/8/2023 và kết thúc vào ngày 05/12/2023.

### III. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh<sup>1</sup>. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân về công tác PCCC và CNCH; tổ chức tự kiểm tra công tác an toàn PCCC và CNCH tại đơn vị, địa phương mình, đồng thời khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phần đầu giảm tỷ lệ cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

2. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy cầm tay tại hộ gia đình. Trong đó tập trung vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi đầu trong việc trang bị, từ đó góp phần lan tỏa đến quần chúng Nhân dân hưởng ứng làm theo, phần đầu đến ngày 30/8/2023 vận động được **50%** hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy và đến ngày 30/11/2023 hoàn thành **100%** hộ gia đình trên toàn tỉnh. Quá trình thực hiện kết hợp triển khai cơ chế xã hội hóa, hỗ trợ việc trang bị bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

3. Đảm bảo về lực lượng, công cụ, phương tiện, nguồn nước và các điều kiện khác sẵn sàng phục vụ công tác chữa cháy và CNCH.

4. Tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC tại cơ sở. Đảm bảo 100% đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành được tập huấn, bồi dưỡng định kỳ theo quy định.

*Tổ chức thực hiện (mục 1, 2, 3, 4):* Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.

5. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH đảm bảo sâu rộng, hiệu quả. Trong đó, tập trung phần đầu đến ngày 30/8/2023 hoàn thành **50%** hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có ít nhất 01 người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy và CNCH, đến ngày 30/11/2023 hoàn thành **100%** hộ gia đình trên toàn tỉnh. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình như Tổ liên gia an toàn về PCCC, Điểm chữa cháy công cộng; kết hợp hướng dẫn các Tổ liên gia an toàn về PCCC xây dựng, tự tổ

---

<sup>1</sup> Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5379/UBND-NCPC ngày 16/8/2022 về việc thực hiện Công điện số 683/CD-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 6119/UBND-NCPC ngày 16/9/2022 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Văn bản số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 885/KH-UBND ngày 30/12/2022 về PCCC rừng tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Công văn số 3418/UBND-NNTNMT ngày 05/6/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng; Công văn số 5306/UBND-NCPC ngày 15/8/2023 về việc tiếp tục tăng cường công tác PCCC và CNCH.

chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đảm bảo đến ngày 30/8/2023, **100%** Tổ liên gia an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực tập phương án ít nhất cấp độ 2 trở lên.

**6.** Tham mưu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, xử lý nghiêm và công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo, thông tin đến cộng đồng. Tổ chức trực 24/24 giờ đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy và CNCH.

**7.** Tổ chức rà soát, xây dựng phương án và tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, phương án CNCH, phương án có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

*Tổ chức thực hiện (mục 5, 6, 7):* Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện.

**8.** Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp thu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, vận động ít nhất 20% dân số tại địa phương quan tâm tải khoản Zalo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

*Tổ chức thực hiện:* Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư Pháp, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.

**9.** Thường xuyên kiểm tra, giám sát và duy trì tốt hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và CNCH; hướng dẫn và vận động Nhân dân tại các khu dân cư tự tháo dỡ cọc, trụ bê tông, cổng rào, barie, mái che, mái vẩy; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về hành lang giao thông theo quy định.

**10.** Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 100% khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; Điều 8 và Điều 12 Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; Điều 21 Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (*ban hành kèm theo Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh*).

*Tổ chức thực hiện (mục 9, 10):* UBND các huyện, thành phố.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất khen thưởng (nếu có) về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/12/2023.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương công tác thi đua, khen thưởng. Theo dõi, đánh giá, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch bằng hình thức phù hợp.

3. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn công tác khen thưởng; trên cơ sở đề xuất của Công an tỉnh, thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt “cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực./.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, HàHCTC, Hoàng.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đăng Bình**